



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๓๕๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการกองคลัง/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่กองคลังได้สรุปรายงานยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๖๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗/๓,๔๘๖,๒๕๓.๐๙ บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ระหว่างรอผลการบังคับคดี จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๙,๗๙๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งกองคลังได้แจ้งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินการรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้วนั้น

กองการเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลความก้าวหน้าหน้าประกอบรายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณที่อยู่ระหว่างรอผลการบังคับคดี ดังนี้

๑. กรณีลูกหนี้รายนายศิริชัย อุ่นศรีสัง

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฟ้อง นางกอบกุล โปธา เป็นคดีอาญา ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งให้ นางกอบกุล โปธา (จำเลย) คืนหรือชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัย (ผู้เสียหาย) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างสืบหาและติดตามทรัพย์สินเพื่อนำมาขายทอดตลาดชำระหนี้คืน ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถติดตามยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดชำระหนี้ได้ โดยมีระยะเวลาบังคับคดี ๑๐ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ - วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากดำเนินการยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดได้แล้ว จะรายงานให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๒. กรณีลูกหนี้รายนางจรงพร ทิพย์แดง

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฟ้องทนายของนางจรงพร ทิพย์แดง เป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาให้ทนายชดใช้เงินดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่ทนายจะได้รับ กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ภายใน ๑๐ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔-วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดตามยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดชำระหนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาบังคับคดีได้สิ้นสุดลงเนื่องจากครบระยะเวลาการบังคับคดี ๑๐ ปี แล้ว

ทั้งนี้ กองคลังได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการของทั้ง ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีลูกหนี้รายนายศิริชัย อุ้นศรีสง เห็นควรให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๒. กรณีลูกหนี้รายนางจรงพร ทิพย์แดง เห็นควรให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลคดีดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระตามสัญญาืมเงินต่อไป

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้รับทราบรายงานยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ดังกล่าวแล้ว มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในกรณีของลูกหนี้ จำแนกออกเป็น ๒ กรณี คือ

๑) ลูกหนี้ที่รอดดีความ ในส่วนนี้ต้องเร่งดำเนินการติดตามผลโดยเร็ว และสรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ

๒) ลูกหนี้หมุนเวียน เป็นลูกหนี้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนนี้ต้องมีวิธีการบริหารจัดการทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินการช่วงกลางน้ำ ต้องวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการยืมเงิน การจัดเก็บหลักฐานให้มีความละเอียดรอบคอบมากที่สุด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเชิญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ หรือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ